
 รายงานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ผู้เข้าประชุม จ านวน 19 ราย ดังนี้   
 1.นางสาวรัชนีย์  ยังกิว รองนายกอบต.ท่าข้าม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 2.นายดุสิต  อินทยารัตน์  รองนากยกอบต.ท่าข้าม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
3.นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ ส.อบต.ม.12 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
4.นายยุทธนา  สโมสร ส.อบต.ม.3  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม   
5.นายดนตรี  มากแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
6.นายวิเชียร  ภูมิสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
7.นายประสิทธิ์  สุขช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
8.น.ส.วราภรณ์ อ าพันกาญจน์ ผู้แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
9.นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ผอ.รร.บ้านหนองเรือ  ผู้แทนภาคราชการ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขา้ม    
10.นายศรันยู ข่ายม่าน ผู้แทนภาคราชการ เกษตรประจ าต าบลท่าข้าม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขา้ม    
11.นายบุญน า  ณรงค์น้อย ผู้แทนประชาคม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
12.นายประจักร เต่าทอง ผู้แทนประชาคม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม นาย 
13.นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม   
14.นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัดอบต.ท่าข้าม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ท่าข้าม 
 15นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม 
16.นางอรุณรัตน์ ผูกประยูร กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ท่าข้าม 
17.น.ส.วาสนา วระดิษฐ ผอ.กองคลัง กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ท่าข้าม 
18.นายอดุลย์ เพชรพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ท่าข้าม 
19.นางคณพรณ์ เกษแดงสกลวุฒิ กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ท่าข้าม 
 
ไม่มาประชุม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม ประธานคณะการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
2.นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม ผอ.กองช่าง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ท่าข้าม 
 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดยนายดุสิต อินทยารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามเป็นประธานและเป็น
ผู้ด าเนินการประชุม 

วาระการประชุมที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายดุสิต  อินทยารัตน์  แจ้งเรื่องละเว้นการประชุม หนังสือ อ าเภอท่าแซะ ด่วนที่สุด ที่ ชพ 0023.7/357 ลงวันที่ 
 22 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ แจ้งให้ยกเว้นการจัดท าประชาคมกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ เดิมแล้วการเพ่ิมเติมแผนจะต้องมีการประชาคมระดับ
ต าบลแต่ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคจึง ไม่ต้องมีการประชาคมระดับต าบล ดังนั้น
คณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
จึงจัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีฯ และเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้ามพิจารณาเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วอย่างน้อย 30 วัน 

3.ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ขณะนี้มีการลาออกและโอนย้ายของ 
คณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1.นายเชาวลิตร  มีสุวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และ 
2.นางศศิพร ภูมิสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ดังนั้นจึงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม ที่ 35/2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา โดย 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ 2  เรื่องรับรองการประชุม 
   ไม่มี 
วาระการประชุมที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
นายดุสิต อินทยารัตน์ ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาห้าปีฯ ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ 

น.ส.ชวาลา ยังเจริญ ชี้แจงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้า 
ประชุม 

นายดุสิต อินทยารัตน์ จากการเพ่ิมเติมแผนนั้น ในส่วนของการจัดซื้อเครื่องทดสอบหาค่าก าลังต้านทานของ 
คอนกรีตแบบไม่ท าลาย นั้นจากการท างานโครงการก่อสร้างถนนนั้น หน่วยตรวจสอบ สตง.
เคยแนะน าว่าการตรวจสอบงานก่อสร้างควรจะมีการวัดค่าของโครงการในเบื้องต้นโดย
เจ้าหน้าที่ของอบต.ก่อนเพ่ือความถูกต้องของงานนั้นๆ 

ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนและเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าฯ ดังนี้ 

นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 3,4,5 ขนาด 3 ช่องทาง 
น้ า หมู่ที่ 12 

นางคณพรณ์ เกษแดงสกลวุฒิ เพ่ิมเติมโครงการฟ้ืนฟูป่าชุมชนบ้านหัวว่าว บ้านท่าข้ามและบ้านทุ่งน้ าผุด 
หมู่ที่ 7,4,5     
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นายบุญน า ณรงค์น้อย เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 8,7 หมู่ที่ 13 
ระยะทาง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร โครงการขุดลอกสระประปาซอย 9 
เนื้อท่ีประมาณ 9 ไร่ หมู่ที่ 13 

นายประจักร์  เต่าทอง เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากสระน้ าไปซอย ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร และขยายระบบประปาไปบนเขาเนินคีรี 

นางคณพรณ์ เกษแดงสกลวุฒิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสมทองประมาณ 1000
เมตร หมู่ที่ 10 

นายอดุลย์  เพชรพิทักษ์ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2 ช่องทางน้ า สายสถรพันธ์ร่วมใจ 
เชื่อมต่อ ต าบลนากระตาม (หนองเข้) 

นายวิเชียร ภูมิสุวรรณ เสนอให้ตั้งงบประมาณเพ่ือให้หมู่บ้านมีมาตรการเฝ้าระวังการเดินทางข้าม
หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านควรมีการตั้งจุดคัดกรองโรคและชื่นชมการท างาน
ของงเจ้าหน้าที่ทั้งผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ที่
ช่วยกันท างานคัดกรองดูและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

นายดุสิต อินทยารัตน์ ในเรื่องของการท างานของมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทาง 
อบต.มีโครงการรณรงค์ให้ความรู้และการส ารวจ ตลาด ร้านค้าให้มี
มาตรการเฝ้าระวังตามท่ีทางราชการก าหนด 

นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย 42 หมู่ที่ 4,2 
นายดนตรี มากแดง เพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสวน หมู่ที่ 14 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าฯ 

วาระการประชุมที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายดุสิต  อินทยารัตน์ ชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามซึ่งขณะนี้มี 
การด าเนินการไปแล้วหลายโครงการ และบางโครงการมีเงินเหลือจากการที่ผู้รับจ้าง
ฟันราคาซึ่งเงินที่เหลือสามารถน ามาตั้งเป็นโครงการใหม่ได้ภายใต้วัตถุประสงค์
เดียวกัน วันจันทร์หน้าที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ โรงเรียนเปิดแล้วหรือไม่ 

นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า โรงเรียนเปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการก าหนดการก าเนินการตาม 
มาตรการการเฝ้าระวังโรคตามที่ทางราชการก าหนดแล้ว ให้มีการเรียนการสอนปกติ 
มีการเฝ้าระวังเรื่องนักเรียนที่เดินทางไปพ้ืนที่เสี่ยงให้นักเรียนไม่ต้องมาเรียน 

นายศรันยู  ข่ายม่าน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีค าสั่งให้งดการเดินทางมาขึ้นทะเบียนที่ส านักงาน 
 แต่ให้ประชาชนเตรียมเอกสารให้ครบและให้น าไปฝากไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านน าเอกสารมาด าเนินการให้แทน ส าหรับการแก้ไขข้อมูลการเกษตร ยัง
สามารถมาด าเนินการได้ตามปกติ และหากสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงแล้ว 
กระผมจะลงพืน้ที่ไปหาเกษตรกร 

นางคณพรณ์ เกษแดงสกลวุฒิ ขอสอบถามเรื่องการอยู่เวรประจ าจุดคัดกรองมีข้อสงสัยว่าเหตุใดบางวันจึงไม่มี 
เจ้าหน้าที่อสม.มาปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง 
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น.ส.วราภรณ์  อ าพันกาญจน์ ขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อสม.นั้นต้องเป็นไปตามค าสั่งของ 
สาธารณสุขจังหวัด ขณะนี้ไม่มีค าสั่งจากสาธารณสุขจังหวัด การปฏิบัติหน้าที่ประจ า
จุดคัดกรองจึงไม่มี อสม.ทุกวัน การปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นไปตามสมัครใจและดุลยพินิจ
ของแต่ละบุคคล 

น.ส.รัชนีย ์ ยังกิว จากการประชุมอ าเภอนั้น การปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองให้ดูที่ความเหมาะสม 
ของแต่ละพ้ืนที่ 

นางทิพาภรณ์  หญีตศรีค า ขออนุญาตเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
หนองเรือ ฝากให้อบต.ปรับปรุงให้เป็นสนามพ้ืนยางด้วย 

นายสิทธิชัย ค าหอม ขอรับไว้พิจารณาก่อน ในเรื่องการปรับปรุงให้เป็นพ้ืนยางนั้นก็จะน าเข้าพิจารณา 
ต่อไปอีกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ  ปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 

 

   ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม 
    (นางสาวชวาลา ยังเจริญ) 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
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